

Tạo nguồn nhân lực cho vùng cao Trạm Tấu

Tròn 10 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên (DN&GDTX) huyện Trạm Tấu đã khắc phục nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và thực tế của một địa phương nằm trong nhóm nghèo nhất cả nước để góp phần quan trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

Theo Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quỳnh Nga, tháng 4/2014, Trung tâm DN&GDTX huyện Trạm Tấu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dạy nghề và Trung tâm GDTX - Hướng nghiệp dạy nghề huyện Trạm Tấu. Học viên của Trung tâm hầu hết là người Mông, người Thái, có hoàn cảnh khó khăn lại ở xa trung tâm huyện nên đa phần ăn nghỉ tại trường nhưng không theo chế độ học sinh bán trú. Cùng đó cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, xuống cấp; là cơ sở GDTX có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nhưng theo chính sách hiện hành đơn vị lại không thuộc diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp, việc dạy văn hóa và dạy nghề cũng như đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất gặp nhiều khó khăn. Từ thực tế đó, Trung tâm đã tranh thủ sự lãnh đạo của huyện, sự chỉ đạo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền cơ sở trong công tác chiêu sinh và tuyên truyền, vận động học viên tham gia học nghề lao động nông thôn; phối hợp với các đơn vị, cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh; quan tâm xây dựng chất lượng đội ngũ đủ về số lượng, chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với cử cán bộ, giảng viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tạo mọi điều kiện tốt để phát huy năng lực, sở trường trong công việc, Trung tâm đã



Lãnh đạo Trung tâm GDNN-GDTX huyện Trạm Tấu và đơn vị phối hợp đào tạo trao bằng tốt nghiệp cho học viên lớp Trung cấp Vận hành máy thi công nền.

10 năm qua Trung tâm GDNN-GDTX huyện Trạm Tấu đã đào tạo 2.748 học viên theo kế hoạch huyện giao hằng năm... Trong đó từ năm 2021 đến 2023, đã tổ chức 36 lớp đào tạo nghề cho 1.056 học viên. Sau đào tạo, 100% học viên ở nhóm nghề nông nghiệp áp dụng tốt kiến thức vào sản xuất ngay tại địa phương, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh tăng vụ, phát triển sản xuất; nhóm nghề phi nông nghiệp có từ 80% trở lên tìm được việc làm như nghề xây dựng, chế biến chè, sửa chữa điện dân dụng...

quan tâm tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tổ, cấp cơ sở sôi nổi và chọn cử giáo viên tham dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh... "Vượt lên khó khăn, Trung tâm đã tập trung với quyết tâm cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái. Trong lĩnh vực GDTX, chúng tôi triển khai dạy học chương trình GDTX cấp THPT, trong đó có liên kết dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề trình độ trung cấp, gắn thực hiện dạy nghề phổ thông và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; dạy tiếng Mông cho cán bộ, công chức, viên chức. Đối với

đào tạo nghề, chúng tôi tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng theo hình thức dự tuyển đặt hàng dạy nghề. Ngoài ra, đơn vị liên kết đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội" - Giám đốc Trung tâm Nguyễn Quỳnh Nga cho biết.

Nhờ những nỗ lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Trạm Tấu đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Cụ thể, đã thu hút 2.399 lượt học viên các lớp GDTX cấp THPT; tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia cho 679 học viên, với tỷ

lệ đỗ tốt nghiệp đạt 98% trở lên; phối hợp với các trường trung cấp trong và ngoài tỉnh liên kết đào tạo trình độ trung cấp nghề theo hình thức học văn hóa kết hợp với học nghề cho học viên, làm tốt công tác tuyên truyền phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THPT; tổ chức giáo dục hướng nghiệp dạy nghề phổ thông, đến nay đã có 7.312 học sinh được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Ngoài ra, Trung tâm tổ chức các chuyên đề cập nhật kiến thức cho học viên trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống; tham gia các hoạt động thúc đẩy các Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn phát triển; tạo chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng về GDTX. Tỷ lệ lao động có trình độ trên địa bàn huyện được nâng lên, góp phần quan trọng tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với những kết quả đạt được, Trung tâm luôn đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến", "Tập thể lao động xuất sắc"; Chi bộ Trung tâm đạt trong sạch vững mạnh; Công đoàn cơ sở đạt "vững mạnh xuất sắc"; Chi đoàn Thanh niên được Tỉnh đoàn tặng bằng khen. Nhiều cá nhân được UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng bằng khen và được UBND huyện khen thưởng nhiều lần...

Phát huy những kết quả đạt được trong 10 năm qua, cùng với khắc phục những khó khăn của tình trạng xuống cấp cơ sở vật chất, thiếu phòng học các bộ môn, chưa có trang thiết bị, phương tiện dạy học lớp 10, 11, 12 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Trung tâm sẽ nỗ lực để nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần làm tốt công tác đào tạo trong năm học 2024-2025 cũng như các năm tiếp theo.

MINH QUANG

"Cánh tay nối dài" của y tế cơ sở

Những năm qua, cô đỡ thôn bản đã trở thành "cánh tay nối dài" đắc lực của ngành y tế tỉnh trong công tác chăm sóc sức khỏe (CSSK) cho phụ nữ, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đội ngũ cô đỡ thôn bản giúp phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các dịch vụ y tế CSSK ban đầu, góp phần giảm tình trạng tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và bé.

Cô đỡ thôn bản chỉ những phụ nữ được trường trạm y tế xã và cán bộ làm công tác sinh đẻ của trạm lựa chọn ở một số thôn, bản khó khăn xa trạm y tế, nơi có tỷ lệ sinh tại nhà cao, tình nguyện tham gia công tác tuyên truyền, vận động, quản lý thai nghén tại thôn vùng đồng bào DTTS. Các cô đỡ thôn bản đều là người DTTS, được chọn từ cộng đồng, có cùng phong tục, tập quán với người dân địa phương. Làm nhiệm vụ cô đỡ thôn bản, các cô đỡ được đào tạo chuyên sâu trong vòng 6 tháng tại tỉnh với các kiến thức về khám thai, CSSK thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ; kỹ năng và CSSK sau sinh, dinh dưỡng trẻ em... Bắt đầu công việc từ năm 2016, cô đỡ Giàng Thị Cở, sinh năm 1995, dân tộc Mông ở xã Lao Chải, huyện Mường Chải luôn nhiệt tình trong vai trò cô đỡ thôn bản. Cô đỡ Giàng Thị Cở chia sẻ: "Trong 8 năm làm cô đỡ thôn bản, phụ trách 3 bản Đào Xa, Lao Chải, Tà Ghênh của xã Lao Chải, công việc của tôi là đến từng bản để thực hiện các nhiệm vụ tái khám, chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh, tuyên truyền, vận động CSSK bà mẹ và trẻ em; quản lý thai nghén; thực hiện đỡ đẻ đối với các trường hợp không đến hoặc không kịp đến cơ sở y tế và báo cáo

với Trạm Y tế xã để quản lý và có phương án hỗ trợ, giúp Trạm làm tốt công tác CSSK bà mẹ và trẻ em tại các bản. Ở các bản tôi phụ trách, 100% dân số là đồng bào dân tộc Mông, trước đây, phụ nữ chủ yếu sinh con tại nhà. Với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền về lợi ích của việc đến cơ sở y tế sinh con, nên ở các bản tôi phụ trách đã nhiều năm nay không có trường hợp sinh con tại nhà". Bác

Toàn tỉnh hiện có 53 cô đỡ thôn bản đang hoạt động, trong đó, 20 người vừa làm cô đỡ thôn bản, vừa kiêm nhiệm vụ nhân viên y tế thôn bản. Do số lượng cô đỡ thôn bản còn thiếu nên một số cô đỡ phải phụ trách thêm các thôn bản lân cận, có những cô được phân công phụ trách 2-3 bản, gánh nặng công việc tăng lên mà mức phụ cấp còn rất khiêm tốn. Theo quy định, nhân viên y tế thôn bản trong thời gian công tác sẽ được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 0,5 và 0,3 so với mức lương cơ sở. Trước đây là 900.000 đồng, nay lên được 1.170.000 đồng, song cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn.

sĩ chuyên khoa II Lại Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: "Yên Bái có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, trong đó, có 2 huyện nằm trong 62 huyện nghèo nhất trong cả nước là Trạm Tấu và Mường Chải. Tại đây, tỷ lệ phụ nữ có thai và sinh con tại nhà vẫn tương đối cao, trên địa



Đội ngũ cô đỡ thôn bản trên địa bàn tỉnh được tập huấn cập nhật kiến thức chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em năm 2024.

bàn tỉnh vẫn có những ca bị mắc uốn ván sơ sinh, vẫn còn tình trạng tử vong mẹ, con. Vì thế, cô đỡ thôn bản là "cánh tay nối dài", là đối tượng trực tiếp góp phần giảm tỷ lệ này trên địa bàn tỉnh".

Cô đỡ thôn bản thực sự đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong công tác CSSK bà mẹ và trẻ em tại vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là ở những khu vực còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và nguồn lực y tế. Để phát huy vai trò của cô đỡ thôn bản, thời gian tới, cùng với việc đào tạo cập nhật nâng cao kiến thức chuyên môn, ngành y tế tỉnh cũng sẽ phối hợp tham mưu thực thi chính sách đãi ngộ đối với cô đỡ thôn bản nhằm hỗ trợ, động viên và duy trì hoạt động của đội ngũ này, góp phần vào việc CSSK, dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em; giảm tử vong ở bà mẹ, trẻ em; nâng cao tầm vóc, thể lực và chất lượng dân số vùng DTTS và miền núi của tỉnh.

THU HIỀN